

# **CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI**

## ***thành tựu và kinh nghiệm***

**GS, TS MẠCH QUANG THẮNG\***

### **1. Một số thành tựu cơ bản trong công tác lý luận của Đảng**

*Khẳng định sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin.* Sự nghiệp đổi mới đất nước diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt. Tất cả các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, không trừ một nước nào, từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX, bị lâm vào khủng hoảng. Có nước thì khủng hoảng toàn diện cả chính trị, kinh tế, xã hội; có nước thì bị khủng hoảng kinh tế-xã hội (như ở Việt Nam). Trong tình hình đó, chủ nghĩa Mác – Lênin càng bị thử thách một cách gay gắt. Thực ra, không phải mãi đến lúc này, chủ nghĩa Mác – Lênin mới bị các thế lực thù địch chỉ trích, mà ngay từ khi nó mới ra đời đã bị các thế lực chống cộng sản trên thế giới đã kích ròi. Cứ qua mỗi bước thử thách, chủ nghĩa Mác – Lênin càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình. Lần này, chủ nghĩa Mác – Lênin bị đả kích một cách dữ dội và cay nghiệt hơn bởi chất “xúc tác” là sự khủng hoảng và sau đó là sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô – một đảng của V.I.Lênin, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng xã hội chủ nghĩa

tháng Mười Nga vĩ đại thắng lợi năm 1917, thành lập một nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới; mở ra thời đại mới trong lịch sử tiến hoá của nhân loại: thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; một Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, cứu loài người thoát khỏi thảm hoạ diệt vong, tạo điều kiện cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới; một Đảng lãnh đạo xây dựng một đất nước Xôviết, trụ cột của hệ thống xã hội chủ nghĩa, của nền hoà bình thế giới. Cùng với sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô là sự tan rã của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xôviết và của các đảng cộng sản cầm quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu.

Trong tình hình ấy, chủ nghĩa Mác – Lênin không những bị các thế lực tư sản đả kích mà nghiêm trọng hơn là bị một số phần tử vốn là cộng sản, phản bội chủ nghĩa cộng sản, đả kích.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng vững trước sự biến động chính trị dữ dội đó, trước hết bằng cách khẳng định, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng, sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới không phải là sự sụp đổ của lý luận Mác – Lênin mà chỉ là

\* Học viện CT-HC quốc gia Hồ Chí Minh

sự sụp đổ của mô hình không phù hợp về chủ nghĩa xã hội, là kết quả của đường lối cải tổ sai lầm, là sự tác động từ sự phản bội của một số nhân vật lãnh đạo trong đảng cộng sản và nhà nước ở những nước đó. Lý luận Mác – Lênin mang bản chất khoa học và cách mạng, trang bị cho các tổ chức cộng sản thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp biện chứng duy vật trong hành động. Lý luận đó là sự kết tinh những gì là tinh túy của thực tiễn cách mạng. Và, đó là học thuyết “mở”, nghĩa là nó luôn luôn được nạp thêm năng lượng mới từ cuộc sống, nó càng ngày càng phát triển, được bồi đắp thêm sức sống mới.

Chính vì thế, trong lúc không ít cán bộ, đảng viên có những biểu hiện hoang mang, dao động, Đảng đã kịp thời khẳng định những giá trị bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lênin. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (Khoá VI) đã nêu lên những nguyên tắc của đổi mới, trong đó nhấn mạnh lại sự đổi mới của Việt Nam là vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin; trước hết là đổi mới kinh tế và từng bước kết hợp đổi mới chính trị; không chấp nhận đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, v.v. Đáng chú ý là, sự khẳng định đó đã trở thành chiến lược lâu dài của Đảng ta, không phải là biện pháp giải quyết tình huống mặc dù lúc đó đất nước thực sự đang lâm nguy. Khẳng định về mặt kiên trì lý luận chính trị, có thể nói, đó là sự sáng suốt, làm cái gốc cho mọi hoạt động khác của Đảng, là thể hiện bản lĩnh chính trị của một Đảng mácxít – lêninít, Đảng do Hồ Chí Minh

sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, một Đảng đã kinh qua nhiều thử thách ngặt nghèo của các tình thế, trước các khúc quanh của tình hình trong nước và thế giới. Điều đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ phải trải qua tình huống như lúc đó: tình huống phải nhìn lại cơ sở lý luận cách mạng của mình: chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nói tới bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin cũng tức là nói đến sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa ấy trong suốt cả thời gian tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta đã kiên trì những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo và phát triển những nguyên lý đó vào điều kiện cụ thể của đất nước. Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam trong gần 25 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã công hiến nhiều vấn đề lý luận không những có tác dụng bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin mà còn bổ sung vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin nhiều vấn đề. Đó là những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu lại phải chịu hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh. Đó là những vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là những vấn đề xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó đáng chú ý nhất là tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng cầm quyền trong điều kiện xã hội chỉ có một đảng duy nhất (Đảng Cộng sản Việt Nam) mà đảng đó đóng vai trò cầm quyền lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, đảng đó vẫn bảo đảm

và phát huy dân chủ trong toàn xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là những vấn đề đối nội, đối ngoại trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang như những dòng xoáy tác động đến mọi quốc gia-dân tộc.

Vẫn còn một số người hiện nay phủ nhận vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin, cho rằng, sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa là sự sụp đổ cả lý luận Mác – Lênin; rằng, cái sai ở đây không phải là chỉ sai về mô hình mà sai “cả gói” lý luận; rằng, chủ nghĩa Mác đã tồn tại trăm năm nay rồi, trong khi đó cuộc sống biến đổi rất nhanh chóng, vì thế lý luận Mác – Lênin đã bị lạc hậu rồi, v.v. Thực tế cho chúng ta thấy rõ rằng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của Việt Nam là to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 25 năm vừa qua bắt nguồn từ việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện mới.

*Nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh.* Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh lý luận Mác – Lênin, tinh hoa văn hoá của dân tộc và của nhân loại, là học thuyết về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội-giai cấp, giải phóng con người. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được vũ trang bằng tư tưởng Hồ Chí Minh với các văn kiện có tính chất cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930. Tư tưởng Hồ Chí Minh có cơ sở từ chủ nghĩa Mác – Lênin, do đó nó mang bản chất khoa học và cách mạng. Trải qua bao thử thách, trong đó có một thời gian những quan

điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam bị Quốc tế Cộng sản và một số đồng chí trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu lầm, nhưng thực tế đã chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản tinh thần rất quý báu của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi đường, chỉ lối cho Đảng và dân tộc Việt Nam tiến lên giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong tình hình mới, Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), đã nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, coi tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin làm thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thấy rõ tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho cách mạng Việt Nam những vấn đề rất cơ bản:

- Con đường giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác – Lênin, theo con đường cách mạng vô sản.

- Xây dựng một xã hội mới: xã hội cộng sản, mà giai đoạn đầu là xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội không còn chế độ người bóc lột người, mọi người đều được ấm no, tự do, hạnh phúc, một xã hội bảo đảm dân chủ, phúc lợi xã hội, một xã hội có tinh đoàn kết, hợp tác, hữu nghị với các dân tộc trên thế giới trên cơ sở tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của nhau.

- Đó là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chủ nghĩa xã hội là điều kiện bảo đảm sự bền vững của độc lập dân tộc.

- Những quan điểm về xây dựng lực lượng cách mạng, đó là đại đoàn kết toàn dân tộc,

kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng những quan điểm về chủ nghĩa nhân văn mácxít, đấu tranh giải phóng con người.

- Hồ Chí Minh là hiện thân của những tư tưởng giải quyết những vấn đề toàn cầu: những vấn đề bảo vệ hoà bình, về sự phát triển bền vững của thế giới, về giải phóng toàn diện con người, trong đó có vấn đề bảo đảm quyền con người, về bảo vệ môi trường con người sống và hoạt động, về tình hữu ái toàn thế giới, v.v.

Chính vì nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh trong những năm đổi mới, cho nên dân tộc Việt Nam không những đã đứng vững trước các thử thách ngặt nghèo, mà còn phát triển nhanh trên con đường đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cũng chính như thế, tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành nhân tố lý luận chính trị cơ bản hướng dẫn hành động cho toàn xã hội. Tư tưởng đó đã được kiểm chứng suốt cả quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm qua và còn phát huy tác dụng soi đường, chỉ lối cho dân tộc phát triển trong thời gian tới.

Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, biết gắn với nguồn lý luận quý báu để hướng cho dân tộc phát triển. Có thể nói rằng, với việc nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, cả xã hội Việt Nam, dù nhóm cộng đồng nào, từ trong Đảng, ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hoặc đang sinh sống ở nước ngoài, đã quy tụ, đoàn kết dưới ngọn cờ đại nghĩa Hồ Chí Minh vì mục tiêu chung. Kết quả bước

đầu của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hiện nay do Đảng phát động đã thể hiện rõ điều đó.

Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thấy rất rõ rằng, không nên và không thể tách biệt, càng không được phép đối lập, giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin. Một số người có quan điểm không đúng rằng, ở Việt Nam, chỉ cần nêu tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ, không cần nêu chủ nghĩa Mác – Lênin. Đáng rằng, trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã có chủ nghĩa Mác – Lênin, hay nói cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; song tư tưởng Hồ Chí Minh không thể thay thế chủ nghĩa Mác – Lênin vì chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống lý luận bao quát hơn. Nếu phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin thì cũng tức là phủ nhận cả cơ sở lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh. Một tổ hợp đúng đắn, hoàn chỉnh nhất cho lý luận cách mạng của Việt Nam là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

*Quan tâm đến tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận.* Cần nói ngay rằng, trong suốt 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam có những nhà lý luận xuất sắc. Nhưng một điều đáng nói hơn cả là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta tiếp tục chú trọng tổ chức nghiên cứu lý luận chính trị. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Trung ương Đảng đã lập ra Hội đồng Lý luận Trung ương với nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề lý luận để tư vấn cho Trung ương trong việc hoạch định đường lối. Ngoài Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiều cơ quan nghiên cứu lý luận có từ trước,

đặc biệt là Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, được kiện toàn lại và đẩy mạnh hơn công tác nghiên cứu. Trong những năm đổi mới, thực tế biến đổi một cách mau lẹ; do đó có người cho rằng, lý luận của chúng ta đã không theo kịp, lý luận đã bị lạc hậu. Nhận định này không sai. Trong tình hình trong nước và thế giới biến động nhanh chóng như vậy mà lý luận không bị lạc hậu so với thực tế thì đó mới là điều lạ. Nhận định lý luận lạc hậu với cuộc sống thực ra là đã được Đảng ta thấy rõ ngay từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (năm 1981). Chính thực tế là nguồn sống của lý luận; lý luận là những vấn đề được đúc rút từ sự vận động của thực tiễn. Lý luận soi đường cho thực tiễn, thực tiễn kiểm nghiệm cho những vấn đề lý luận và tạo chất đề đúc rút lý luận. Đó là cả một quá trình có quan hệ khăng khít nhân - quả.

Những kết quả dễ thấy nhất trong những năm đổi mới trên phương diện này là:

- Xác định và triển khai hàng loạt các chương trình, dự án, đề tài khoa học lý luận. Đó là các chương trình khoa học cấp nhà nước, trong đó đặc biệt là Chương trình khoa học cấp nhà nước giai đoạn 1991 – 1995 “Nghiên cứu Hồ Chí Minh”, mã số KX.02 (do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì) và Chương trình nghiên cứu những vấn đề lý luận chính trị giai đoạn 2006 – 2010, mã số KX.04/06-10 (do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì). Đó là Thông báo Kết luận số 101-TB/TW ngày 26-3-2003 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Khóa IX, chủ trương tiến hành tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn

qua 20 năm đổi mới ở nước ta. Theo đó, Bộ Chính trị ra Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 28-4-2003 thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết; Ban Bí thư ra Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 12-5-2003 về vấn đề này; Quyết định số 02-BCĐTK ngày 28-5-2003 của Ban Chỉ đạo về thành lập Tổ Biên tập tổng kết; Thông báo của Bộ Chính trị, số 189-TB/TW ngày 10-8-2005 về việc công bố Báo cáo tổng kết 20 năm đổi mới<sup>1</sup> và nhiều đề tài các cấp khác nghiên cứu những vấn đề lý luận chính trị. Những kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc làm luận cứ khoa học-thực tiễn cho quá trình hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong thời gian tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (đầu tháng 1-2011), công tác nghiên cứu lý luận đã và đang được triển khai và đóng góp một loạt vấn đề về bổ sung, phát triển *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội* (Cương lĩnh 1991); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 – 2020; những vấn đề phát triển đất nước sẽ được thể hiện trong các văn kiện của Đại hội XI.

- Nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn, rút ra những vấn đề lý luận, giải đáp những vấn đề bức xúc của đất nước đặt ra. Có thể kể ra là: vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân; vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề sở hữu; vấn đề nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; vấn đề quan hệ đối ngoại trong điều kiện mở cửa, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, v.v. Những vấn đề đó đã được đúc rút qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn. Nói một

cách khác, nếu không có sự nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn đó thì không thể có những kết luận mới trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm đổi mới, vì những vấn đề đó khó có thể tìm thấy từ sự chỉ dẫn cụ thể trong chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận đã được Đảng ta chú ý xây dựng để trở thành một đội ngũ ngày càng được nâng cao về mặt tri thức và tư duy sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị đã được quan tâm chú ý hơn. Đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của đội ngũ nghiên cứu lý luận, đặc biệt là đội ngũ giảng viên các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cả nước đã được Đảng quan tâm.

Trên đây là một số thành tựu cơ bản của công tác nghiên cứu lý luận của Đảng trong gần 25 năm đất nước tiến hành đổi mới. Song, nói như vậy không có nghĩa là bức tranh chi toàn màu hồng. Những hạn chế của công tác đó vẫn còn không ít. Vẫn còn nhiều vấn đề lý luận của cách mạng Việt Nam chưa được làm sáng tỏ, do đó chức trách soi đường của lý luận đang còn bị hạn chế. Tình hình đó đặt ra cho Đảng ta phải tổ chức nghiên cứu sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có như thế mới thúc đẩy nhanh hơn, tốt hơn sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

## **2. Một số kinh nghiệm chủ yếu**

Từ những kết quả của gần 25 năm đổi mới trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận của Đảng, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

*Kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng không giáo điều mà cần vận dụng sáng tạo và phát triển trong điều kiện mới*

Kinh nghiệm cho thấy rằng, cần phòng và chống cả hai sự lệch lạc: cả giáo điều, cả xa rời những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo điều là con đường chết trong hoạt động của đảng chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã trả giá cho một số sai lầm giáo điều trong lịch sử hoạt động của mình, rõ nhất là trong tiến hành cách mạng ruộng đất. Bản thân những nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học – C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin, và cả Hồ Chí Minh – đều rất nhấn mạnh đến việc vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận vào điều kiện thực tế từng lúc, từng nơi. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa, sự tan rã của Đảng Cộng sản Liên Xô và một số đảng cộng sản cầm quyền trong những năm cuối thế kỷ XX có nguyên nhân sâu xa từ sự giáo điều của các đảng đó. Thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm đổi mới có nguyên nhân là không giáo điều trong việc vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng trong vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào đó mà đi đến phủ nhận những nguyên lý cơ bản, những giá trị đúng đắn của lý luận và tư tưởng đó thì cũng sẽ dẫn đến thất bại của cách mạng. Thực tế quá trình nghiên cứu lý luận của Đảng ta trong những năm qua cho thấy rất rõ vấn đề này. Chúng ta muốn có cả hai: cả không giáo điều, cả sáng tạo và phát

triển lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính như thế mới chế định cái khó khăn của bản thân công tác lý luận. Con đường phía trước của công tác nghiên cứu lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn những khó khăn đó mà Đảng cần lãnh đạo vượt qua.

*Chú trọng đặc biệt nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn để đúc rút những vấn đề lý luận*

Thực tế gần 25 năm qua đã đặt ra rất nhiều vấn đề cần có lời giải đáp từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng có thể tìm thấy lời giải đáp trong kho tàng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng, thực ra những vấn đề lý luận trong kho tàng đó chủ yếu là những vấn đề có tính chất phương pháp luận. Chính bản thân các vị sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học cũng không ít lần dặn lại hậu thế rằng, chủ nghĩa xã hội là thực tế của hàng triệu triệu người khi họ bắt tay vào hành động. Không có một mô hình dựng sẵn, không có công thức nào như một chiếc đĩa thần hề vung lên là mọi việc sẽ như ý muốn. Mọi việc, chỉ có kết hợp lý luận-thực tiễn mới giải quyết được vấn đề. Thực tiễn của đất nước Việt Nam và của thế giới trong mấy chục năm qua có những biến động khó lường; có những sự biến mà không có một bộ óc trác việt nào có thể dự kiến một cách chính xác được.

Kinh nghiệm cho thấy rằng, những đợt nghiên cứu, khảo sát, tổng kết thực tiễn đã giúp Đảng ta giải quyết được nhiều vấn đề có tính chất lý luận về xây dựng Đảng cầm quyền trong điều kiện mới để giữ vững bản

chất của Đảng, vừa làm cho Đảng thích hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế; về phát triển nền kinh tế; về giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới về chính trị; về tăng trưởng kinh tế gắn liền với giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội; về phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm an ninh-quốc phòng; và nói chung là về phát triển bền vững; về xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, v.v.

Thường là Đảng ta tìm được đáp số cho quá trình phát triển của đất nước trong những năm đổi mới vừa qua từ tổng kết thực tiễn, vì sự nghiệp đổi mới của nước ta do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo chưa có tiền lệ trên thế giới. Trung Quốc là một nước láng giềng có nhiều điểm, nhiều điều kiện giống nước ta, song không phải là có thể rập khuôn từ kinh nghiệm của Trung Quốc. Do vậy, cần chú trọng tiếp tục nghiên cứu lý luận từ nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn. Đó là một kinh nghiệm quý qua gần 25 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới.

*Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận*

Sự nghiên cứu gắn với tư duy của bộ óc con người. Con người là sự tổng hoà của tất cả yếu tố để thúc đẩy sự phát triển của tự nhiên và xã hội. Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chính là lý luận về giải phóng con người khỏi mọi sự áp chế của tự nhiên và áp bức của xã hội, để giải phóng tư duy, để con người phát triển toàn diện, con

người vươn tới cái tất yếu của tự do. Kinh nghiệm thực tế của gần 25 năm đổi mới cho chúng ta thấy những điểm chủ yếu sau đây:

- Giải phóng tư tưởng cho những người làm công tác nghiên cứu lý luận. Đó là tự do tư tưởng. Có tự do mới có sáng tạo. Lao động khoa học lý luận là lao động sáng tạo. Tự do là sự nhận thức và hành động theo cái tất yếu. Sự tự do đó gắn/đi liền với trách nhiệm công dân, là lòng yêu nước, ý thức xây dựng. Vấn đề tự do tư tưởng vẫn còn nhiều điều để bàn. Song, từ thực tế những năm qua, nếu không có tự do tư tưởng thì chúng ta không thể đưa ra những kết luận về lý luận chính trị mà trước đây không thể chấp nhận được, chẳng hạn: cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân; thực thi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền, v.v. Có giải phóng tư tưởng cho những người nghiên cứu lý luận thì mới tăng được chất lượng phản biện xã hội, điều này đặc biệt quý trong chế độ một đảng.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của đất nước, phối hợp các ngành, các cấp tổ chức tốt nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn. Những vấn đề thực tế thường diễn ra ở các địa phương, do vậy, vai trò phối hợp của các địa phương là rất quan trọng. Sự phối hợp này làm sao để có một “hiện trường” thực mà trên đó sự thật phơi bày ra cho người nghiên cứu, tránh được sự che giấu, bị biến dạng, nhiễu thông tin. Người nghiên cứu cần sự thật, từ đó mới tiến hành nghiên cứu có kết quả tốt. Công tác phối hợp tổ chức, do vậy, phải được coi trọng đặc biệt.

- Chú trọng tạo mọi điều kiện vật chất và tinh thần thuận lợi cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu lao động sáng tạo. Chuyện thường ngày của người cán bộ nghiên cứu khoa học ở đây, ngoài môi trường, ngoài cơ chế, còn có “com áo gạo tiền”. Đùng mặc cảm với điều này. Đảng đã chăm lo, nhưng cần chăm lo hơn nữa.

- Chú trọng kiện toàn, sắp xếp tổ chức các cơ quan nghiên cứu lý luận, đặc biệt là Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Trung ương phải mạnh dạn “đặt hàng” cho các tổ chức này, hướng các tổ chức này nghiên cứu những vấn đề thiết thực phục vụ cho sự phát triển của đất nước, cho việc hoạch định quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, chú trọng đặc biệt đến các đơn vị trực tiếp nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức các đơn vị này thành các tổ chức cấp quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua chặng đường 80 năm mà trên đó Đảng từng bước trưởng thành về mặt lý luận. Đảng đã đúc rút được từ di sản lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và từ thực tế, những tinh tuý kết thành lý luận. Lý luận đó là lý luận soi đường cho phát triển của Việt Nam trên con đường xã hội chủ nghĩa.

---

1. Xin xem Đảng Cộng sản Việt Nam: *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986-2006)*. CTQG, H, 2005.